

## บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานะภาพทางครอบครัวและ  
ประเภทของอาการเจ็บป่วยในผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

โดย

ศิริเพ็ญ                      เชาวน์ศิลป์

อังกาบ                        บุญย้อย

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของอาการเจ็บป่วย  
ทางจิตและสถานะภาพทางครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  
ประสาทเชียงใหม่โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกของผู้ป่วย (ร.พ.จ., 14)

การวิจัยครั้งนี้                      กระทำกับกลุ่มผู้ป่วยในทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
ประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2522 ถึง เดือนกันยายน 2523 จำนวนทั้งสิ้น 902 คน เป็น  
ชาย 470 คน และหญิง 432 คน                      โดยแบ่งผู้ป่วยเหล่านี้ออกเป็น 3 กลุ่ม (ตามการวินิจฉัยแยก  
ประเภทขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 1978 : ICD - 9) ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต กลุ่มผู้ป่วยโรค  
ประสาท และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางกาย                      แล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์ถึงภูมิลำเนา ลักษณะการรับรู้ และ  
สถานะภาพทางครอบครัวของผู้ป่วย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                      โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ และหาค่าไคสแควร์  
ของตัวแปรตามต่างๆ พบว่าผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนา  
อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตพัฒนาภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความรับผิดชอบใน  
การให้บริการทางการศึกษา และในจำนวนผู้ป่วยที่มาจาก 17 จังหวัดนั้น พบว่าเป็นผู้ป่วยที่มาจาก  
จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น  
จำนวนมาก โดยมีผู้ป่วยด้วยโรคประสาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาได้แก่ผู้ป่วยด้วยโรคจิต  
และโรคทางกาย คิดเป็นร้อยละ 28 เท่ากัน โดยที่ผู้ป่วยโรคจิตและโรคประสาทมีจำนวนผู้ป่วยหญิง  
และชายจำนวนใกล้เคียงกัน แต่ในโรคทางกายนั้นพบผู้ป่วยชายมากกว่าหญิงเกือบเท่าตัว และลักษณะ  
การรับรู้ของผู้ป่วยทั้งสามประเภทพบว่าปกติเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้ป่วยโรคจิตมีการรับรู้ผิดปกติมากกว่า  
ผู้ป่วยโรคประสาท และผู้ป่วยโรคทางกาย มีการรับรู้ผิดปกติน้อยที่สุด ส่วนผลการศึกษาสถานะของ

ศิริเพ็ญ เชาวน์ศิลป์ และอังกาบ บุญย้อย, 2527. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานะภาพทางครอบครัว และ  
ประเภทของอาการเจ็บป่วยในผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่.

ครอบครัวผู้ป่วยทั้งสามประเภทพบว่า ผู้ป่วยที่พบมากที่สุดได้แก่ผู้ป่วยที่มีญาติเป็นผู้นำส่ง ผู้ป่วยมีสัญชาติและเชื้อชาติไทย มีฐานะเศรษฐกิจปานกลาง ไม่พบลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และพบว่าผู้ป่วยพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่มากที่สุด ส่วนสถานะภาพทางครอบครัวลักษณะอื่นๆ ถึงแม้จะไม่พบมากดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว แต่พบมากเป็นอันดับแรกในแต่ละประเภทของสถานะภาพทางครอบครัว ได้แก่ผู้ป่วยมีสถานะภาพสมรสคู่ มีลูก 1-3 คน ระดับอายุระหว่าง 25-44 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีระดับการศึกษาเพียงชั้นประถม 4 มีพี่หรือน้อง 3 คน และเป็นลูกคนแรกของครอบครัว นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่าลักษณะการรับรู้สถานะภาพสมรส จำนวนบุตร ระดับอายุ ลักษณะอาชีพ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับประเภทของอาการเจ็บป่วยอีกด้วย

ศิริเพิ่ม เชาวนศิลป์ และอังคาบ บุญชัย. 2527. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานะภาพทางครอบครัว และประเภทของอาการเจ็บป่วยในผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.